

พิธีมอบทุน กองทุนสวัสดิการเด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2

● นำเสนอเมื่อ 17 ก.พ. 2562

พิธีมอบทุน กองทุนสวัสดิการเด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2

นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาสทางการศึกษา) ส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจน ประสบปัญหาทางครอบครัว พ่อแม่หย่าร้าง ความเป็นอยู่ค่อนข้างยากลำบากมีรายได้ไม่พอต่อการเลี้ยงชีพ อาศัยอยู่ที่พื้นที่ห่างไกลและกันดาร ขาดโอกาส หรือไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษา หรือได้รับการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ รวมถึงนักเรียนที่มีความที่มีความบกพร่องทั้งทางด้านร่างกาย และสติปัญญา ทั้ง 9 ประเภท ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความไม่พร้อมของพ่อแม่ มีจำนวนมากในสังคมปัจจุบัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ ซึ่งนับวันจะกลายเป็นปัญหาระดับชาติ จำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย จึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อพัฒนาการศึกษาขึ้น ชื่อ "กองทุนสวัสดิการ เด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2560 ขึ้น ซึ่งรายได้หลักๆ ของกองทุนมาจากการขอรับบริจาคเงินทุนจาก หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธา การจัดทำดูรับบริจาค นำไปวางตามหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัย การจัดแข่งขันกีฬาการกุศลหารายได้เข้ากองทุน ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง การตั้งกองผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา



นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ประธานกองทุนฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
ดำเนินการจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ ทุกโรงเรียนในสังกัด
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนฯ จำนวน 3 ครั้ง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ
หอประชุมโรงเรียนสุวรรณคือนันต์วิทยา รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง 800 ทุนๆ ละ 1000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท
โดยในแต่ละครั้งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้แทนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท องค์กรเอกชน หาราน
ผู้แทนสงฆ์ และผู้ใจดี ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมมอบทุนการศึกษาดังกล่าว
เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของนักเรียนได้
โดยกองทุนฯนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป...

มณีวรรณ หอมชื่น

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

สพป.สุโขทัย เขต 2/รายงานข่าว